

## BÁO CÁO

### **Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2)**

Thực hiện Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện đã tiếp thu chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, xác định thẩm quyền giải quyết để trả lời cho cử tri được rõ, tổng 63 ý kiến, trong đó 49 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, thẩm quyền của huyện; còn lại 14 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn<sup>1</sup>. Theo đó, ngày 02/6/2022, UBND huyện có Báo cáo số 264/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1), gồm 35 ý kiến, kiến nghị; còn lại 14 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của huyện, UBND huyện trả lời cụ thể như sau:

#### **A. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CỦA HUYỆN (Còn lại 14 ý kiến)**

##### **I. LĨNH VỰC KINH TẾ**

##### **1. Về nông - lâm nghiệp - thủy lợi**

*(5) Cử tri thị trấn Đông Phú: Hiện nay tại Khu vực Đồng Hộ (TDP Lành Thượng 1) Nhân dân không thể lấy nước để sản xuất nông nghiệp do kênh thủy lợi bị san lấp bởi công trình Khu phố Chợ Đông Phú. Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ hoa màu và có kế hoạch thu hồi diện tích bị ảnh hưởng bởi công trình nằm trong khu vực trên.*

**Kết quả giải quyết:** Nội dung này, UBND huyện đã trả lời tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 21/4/2022. Qua kiểm tra thực tế, khu vực đồng Vườn Vò (thượng lưu ĐT611B), hiện nay đang xây dựng Khu phố chợ Đông Phú có 3 tuyến mương đất dẫn nước tưới và là thượng lưu cấp nước cho Đồng Hộ. Trước khi dự án Khu phố chợ triển khai khu vực Đồng Hộ (hạ lưu ĐT611B) không có kênh thủy lợi riêng mà sử dụng kết hợp từ nguồn nước thừa từ khu đồng Vườn Vò thông qua mương tiêu, qua cống bản (nhà ông Doãn), Nhân dân đắp ngăn mương để lấy nước sản xuất và một phần diện tích không sản xuất. Hiện nay, hệ thống mương thoát nước mặt Khu phố chợ Đông Phú đã cơ bản hoàn thành, khớp nối với mương tưới – tiêu, đất ruộng phía thượng lưu, đảm bảo dẫn nước về cống bản ĐT611B (nhà

<sup>1</sup> Đối với các ý kiến số: 8, 9, 15, 22, 28, 30, 31, 32, 37, 45, 46, 47, 50, 52 được tổng hợp tại phụ lục thẩm quyền của xã, thị trấn.

ông Doãn). Tuy nhiên, khu đồng Vườn Vô đã xây dựng Khu phố chợ, do đó diện tích đất lúa giảm xuống và không có mương dẫn tưới nên khả năng cấp nước về khu Đồng Hộ có hạn chế.

Trước mắt đề nghị chủ ruộng khôi phục, đắp ngăn mương tiêu ở hạ lưu công bản ĐT611B để lấy nước tưới, tiếp tục sản xuất lúa hoặc chuyển đổi cây trồng để tránh lãng phí. Về lâu dài UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, tiếp tục tích cực xúc tiến thực hiện dự án phát triển nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng, quy mô 5 ha, phạm vi dự án bao gồm khu vực Đồng Hộ khoảng 2 ha (đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 24/12/2021). Hiện nay, UBND huyện đang phối hợp các Sở, ngành liên quan ở tỉnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Khi dự án triển khai, Nhà nước sẽ thực hiện việc thu hồi đất, BTTH cho Nhân dân

*(6) Cử tri xã Quế Châu: Hiện nay tình hình nắng hạn kéo dài gây thiếu nước tưới ở nhiều diện tích lúa, đề nghị Tổ dẫn nước thủy lợi theo dõi và mở nước sớm để kịp chăm sóc cho cây lúa; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ cho các diện tích lúa khô hạn, không có khả năng thu hoạch được.*

**Kết quả giải quyết:** UBND xã Quế Châu đã chỉ đạo cho Nhân dân sản xuất đúng theo lịch thời vụ, tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo cho việc dẫn thủy, đồng thời giao cho HTX Nông nghiệp Quế Châu thường xuyên theo dõi và tổ chức đội thủy nông viên thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn nước. Đối với diện tích vụ Hè thu năm 2021 bị mất mùa do nắng hạn, thiếu nước tưới làm cho 59,5 ha bị mất trắng, 41,9 ha mất từ 30-70% năng suất thực thu. Hiện nay UBND xã đã triển khai lập danh sách thống kê thiệt hại, báo cáo về Phòng NN&PTNT huyện thẩm định, trình cấp trên xem xét hỗ trợ.

*(7) Cử tri xã Quế Hiệp: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm nạo vét Vũng Rẫy để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho cánh đồng Rộc Soi và Đồng Rẫy, vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.*

**Kết quả giải quyết:** UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quế Hiệp đưa công trình vào phương án chống hạn năm 2022, Phòng NN&PTNT huyện đang thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt trong thời gian đến.

## **2. Về nước sạch**

*(16) Cử tri xã Quế An: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch trên địa bàn xã để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của Nhân dân.*

**Kết quả giải quyết:** Hiện nay nhu cầu đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy nước Đông Phú, trong đó bao gồm hạng mục tuyến ống cấp nước cho Nhân dân xã Quế An là cần thiết. UBND huyện đã đăng ký Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam về nhu cầu đầu tư hệ thống cấp nước sạch bằng hình thức đầu tư công giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn, trong đó có danh mục đầu tư nâng cấp mở rộng Nhà máy nước thị trấn Đông Phú, bao gồm hạng mục tuyến ống cấp nước cho Nhân dân xã Quế An (tại Công văn số 365/UBND-KT ngày 05/4/2022). Khi có

nguồn vốn hỗ trợ cấp trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị này.

### **3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp-TMDV**

*(17) Cử tri xã Quế Thuận: Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch, đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo.*

**Kết quả giải quyết:** Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để sớm hoàn thành và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án, theo đó UBND huyện đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các ngành, địa phương liên quan, Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án. UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất với diện tích 39,4/50 ha và đang tiến hành kiểm đếm để thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường; phần diện tích còn lại 10,6 ha vướng mắc trong việc xác nhận nguồn gốc đất, UBND xã Quế Thuận đã phối hợp với Phòng TN&MT huyện tìm kiếm hồ sơ sao lục. Tuy nhiên, do quá trình di chuyển kho lưu trữ nhiều lần và hiện nay kho lưu trữ của Phòng TN&MT huyện đang thực hiện chỉnh lý nên việc tìm kiếm hồ sơ rất khó khăn dẫn đến chưa tìm thấy hồ sơ cấp GCN QSD đất lâm nghiệp theo tỷ lệ 1/10.000 để cung cấp cho UBND xã Quế Thuận giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng nên chưa ban hành thông báo thu hồi. Đồng thời, UBND huyện đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đối với Khu tái định cư Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt.

Đối với khu cải táng mồ mả, UBND xã Quế Thuận đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức họp Nhân dân thống nhất vị trí, tiến hành đo đạc để xác định diện tích ranh giới; thực hiện san ủi đối với phần diện tích được bố trí làm Khu cải táng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022.

*(18) Cử tri thị trấn Đông Phú: Hiện nay có một số hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng để lấy đất xây dựng Khu phố chợ Đông Phú nhà cửa bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, dột nát vào mùa mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện để Nhân dân sớm được nhận đất xây dựng nhà ở, ổn định đời sống.*

**Kết quả giải quyết:** Đến nay, dự án Khu phố chợ Đông Phú đã phê duyệt phương án bồi thường của 10,7ha/11,7 ha đất nông nghiệp, đạt 91,5%, có 114 hộ bị ảnh hưởng, với tổng số tiền 16.223.322.000 đồng và đã chi trả cho Nhân dân 16.223.322.000 đồng, Nhân dân đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. Đồng thời đã phê duyệt phương án bồi thường 284 ngôi mộ, chi trả tiền và Nhân dân đã di dời 100% mồ mả, bàn giao đất cho chủ đầu tư. Về nhà cửa vật kiến trúc đã hoàn thành công tác kiểm đếm nhà cửa, vật kiến trúc.

Về bố trí đất tái định cư hiện nay chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện, được Sở Xây dựng nghiệm thu, có văn bản thống nhất đủ điều kiện bàn giao cho địa phương để bố trí tái định cư được 52 lô/68 lô (đủ quỹ đất để bố trí tái định cư cho 45 hộ có thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở). UBND huyện sẽ chỉ đạo các

ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND huyện tiếp nhận quỹ đất tái định cư nêu trên.

Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND thay thế các Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh. Do đó, cơ chế chính sách về bố trí đất tái định cư bị thay đổi dẫn đến việc thực hiện công tác bố trí đất tái định cư gặp khó khăn, vướng mắc. Theo đó, UBND huyện đã có Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 16/5/2022 xin chủ trương UBND tỉnh thống nhất cho huyện tiếp tục thực hiện Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện về phê duyệt Phương án phân nhóm hộ tương ứng với phân lô, khu bố trí đất tái định cư và số lô tái định cư cho từng hộ bị giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Khu phố chợ Đông Phú (đối với 45 hộ được bố trí 64 lô), tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản trả lời. Thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc đầy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng Khu phố chợ Đông Phú.

#### **4. Về xây dựng cơ bản**

*(25, 26) Cử tri xã Quế Xuân 1: Hiện nay, cầu Cống Đá nằm trên tuyến đường Phú Trang đi xóm Ngang đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, địa phương đã thông kê vào thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng lại, đề nghị huyện xem xét, giải quyết để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Cầu Chiêm Sơn, thôn Dưỡng Xuân đã bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai năm 2020, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng lại, đề nghị huyện quan tâm giải quyết.*

**Kết quả giải quyết:** Công trình Cống Đá, xã Quế Xuân 1 đã được UBND huyện thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 23/5/2022 theo nguyên tắc ngân sách huyện hỗ trợ 70%, ngân sách xã đối ứng 30%. Đề nghị UBND xã Quế Xuân 1 lập hồ sơ dự toán cụ thể gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định, tổ chức triển khai thi công công trình.

Đối với cầu Chiêm Sơn (Cầu Tân Sơn) thôn Dưỡng Xuân, xã Quế Xuân 1 đã được Tỉnh đoàn Quảng Nam đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng mới trong năm 2022, đến nay đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương đầu tư.

*(33) Cử tri thị trấn Đông Phú: Hiện nay, tuyến đường ĐH 20 (Tam Hòa, Mỹ Đông) có 02 cây cầu (Cầu Khe Da, Cầu Ông Quyển), hiện nay cầu Khe Da sạt lở bờ taluy, không có lan can bảo vệ cho người tham gia giao thông dễ xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đề nghị huyện chỉ đạo kiểm tra khắc phục cầu Khe Da và 02 mố cầu ông Quyển để đảm bảo việc đi lại của người dân.*

**Kết quả giải quyết:** Việc thực hiện gia cố 02 cây cầu (Cầu Khe Da, Cầu Ông Quyển) hiện nay đơn vị thi công đang triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022.

*(34) Cử tri thị trấn Đông Phú: Tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu (TDP Lãnh Thượng 2) Nhân dân đồng tình hưởng ứng hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ vạt*

*kiến trúc để mở rộng đường nhưng đến nay chưa được triển khai. Đề nghị huyện chỉ đạo đơn đốc triển khai thực hiện để đảm bảo việc đi lại của người dân.*

**Kết quả giải quyết:** Công trình đã khởi công xây dựng từ tháng 10/2021, đến nay khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, công trình chậm tiến độ do còn vướng về công tác GPMB. Hiện nay, trên tuyến còn 01 hộ bà Võ Thị Hiệp qua nhiều lần vận động với nhiều phương pháp và bằng nhiều kênh vận động nhưng bà Hiệp vẫn chưa thông nhất nhận tiền để bàn giao mặt bằng. UBND huyện đã giao Ban QLDA – Quỹ đất và UBND thị trấn Đông Phú tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan của huyện để vận động hộ bà Hiệp sớm bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành công trình.

*(43) Cử tri xã Quế Châu: Đề nghị huyện quan tâm xây dựng công thoát nước dọc tuyến ĐT611 khu vực Chợ Đàng, xã Quế Châu vì hiện nay nước không thoát được, gây nên tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường.*

**Kết quả giải quyết:** Việc bảo trì đường bộ hằng năm trên tuyến ĐT 611 thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, UBND huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên tuyến xét thấy vị trí nào bức thiết hơn thì sẽ ưu tiên đầu tư mở rộng mặt đường, mương thoát nước dọc trên tuyến.

Tuy nhiên việc bảo trì đường bộ hằng năm trên tuyến ĐT611 như mở rộng mặt đường, mương thoát nước dọc trên tuyến là không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Để thuận lợi cho việc kiểm tra tính bức thiết đầu tư mương thoát nước dọc khu vực Chợ Đàng, đề nghị UBND xã Quế Châu vận động Nhân dân dọc trên tuyến hiến đất từ mép đường nhựa ra tối thiểu 03m, đồng thời dọn dẹp biển hiệu quảng cáo trên hành lang tuyến trước khi Sở Giao thông vận tải kiểm tra để đề xuất đầu tư xây dựng trong thời gian đến.

## **5. Về đất đai, tài nguyên môi trường**

*(44) Cử tri thị trấn Hương An: Nhà máy xay đá tại Khu Công nghiệp An Thịnh khi sản xuất gây ô nhiễm môi trường, Phòng TN&MT huyện đã lấy mẫu kiểm tra và kết luận “chỉ số bụi lơ lửng trong không gian cao hơn mức cho phép”, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm, công ty vẫn hoạt động gây ô nhiễm, đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết.*

**Kết quả giải quyết:** Năm 2021, Phòng TN&MT huyện thực hiện lấy mẫu không khí trong KCN Đông Quế Sơn để phân tích, phục vụ lập Báo cáo môi trường năm 2021 của huyện (lấy chung cho toàn khu vực); không phải lấy mẫu để đánh giá chất lượng đối với Nhà máy sản xuất đá, do đó số liệu này không đủ cơ sở để xem xét xử lý vi phạm đối với Nhà máy sản xuất đá mà để phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng và diễn biến môi trường không khí chung của khu vực, huyện.

Hiện nay, Phòng TN&MT huyện đang triển khai thực hiện chương trình giám sát, đánh giá chất lượng môi trường (nước, không khí) đối với Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn (trong đó có Nhà máy sản xuất đá tại KCN Đông Quế Sơn); việc giám sát đánh giá chất lượng môi trường phải qua 04 lần lấy mẫu kiểm tra theo lộ trình giám sát cụ thể. Đến nay, chưa có kết quả giám sát do đó chưa thể kết luận hoạt động sản xuất tại nhà máy có gây ô nhiễm môi trường hay không. UBND

huyện đã giao Phòng TN&MT tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, báo cáo kết quả để UBND huyện theo dõi, có hướng chỉ đạo xử lý giải quyết khi phát hiện có dấu hiệu ô nhiễm theo quy định.

## II. LĨNH VỰC KHÁC

*(57) Cử tri thị trấn Hương An: Hiện nay, thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, không áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên, hiện nay các cán bộ không chuyên trách cấp xã vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động hội, họp, công tác khi cấp trên triệu tập. Đề nghị huyện kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết.*

**Kết quả giải quyết:** UBND huyện đã giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham vấn ý kiến của Sở Tài chính về nội dung thực hiện chế độ công tác phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, Sở Tài chính yêu cầu địa phương thực hiện chế độ công tác phí theo đúng quy định của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, không áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách và Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh.

*(62) Cử tri xã Quế Long: Đề nghị huyện chủ trì thực hiện dự án bảo tồn và phát triển nhãn hiệu Gà tre Đèo Le, vì vùng thực hiện dự án là 05 xã chứ không phải riêng xã Quế Long nhằm đảm bảo việc quản lý, giám sát gà ngoài vùng.*

**Kết quả giải quyết:** Phản ánh của cử tri là chính đáng, theo quy hoạch vùng phát triển nhãn hiệu Gà tre Đèo Le tại địa bàn 05 xã: Quế Long, Quế Phong, Quế An, Quế Hiệp, thị trấn Đông Phú, trong đó địa danh quảng bá và phát triển thuộc địa phận khu vực Đèo Le, xã Quế Long. Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý và kêu gọi phát triển kinh doanh nông hộ, chủ động quy hoạch xúc tiến thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô mới đối với gà thả vườn. Tuy nhiên, năm 2022, nguồn vốn Khoa học và Công nghệ không được Sở Tài chính tỉnh phân bổ nên công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn, nhất là UBND xã Quế Long chưa kịp thời để hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi đăng ký sử dụng nhãn hiệu sản phẩm, thực hiện khảo sát, quy hoạch, khoanh vùng phát triển chăn nuôi gà phù hợp với quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển vùng của huyện.

Đối với sản phẩm “Gà tre Đèo Le” đưa vào Chương trình OCOP năm 2022, hiện nay Phòng NN&PTNT đã làm việc với Chủ thể và UBND xã Quế Long hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ minh chứng trình cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022, dự kiến hoàn thành hồ sơ trước ngày 15/7/2022. Trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND Quế Long đưa sản phẩm Gà tre Đèo Le đạt sản phẩm OCOP của huyện trong năm 2022. Từ đó đủ cơ sở pháp lý để tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu sản phẩm, mời gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký sử

dụng nhãn hiệu sản phẩm “Gà tre Đèo Le” theo quy định và mời gọi các doanh nghiệp, Hợp tác xã có năng lực thực hiện liên kết với người dân trong chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhãn hiệu (*thực hiện quản lý gắn mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm*) và thực hiện bảo tồn phát triển trên địa bàn 05 xã liên quan.

## **B. ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN (14 Ý KIẾN)**

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã giao UBND các xã, thị trấn liên quan giải quyết và trả lời cho cử tri biết (*tại phụ lục kèm theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện*). Đến nay, UBND thị trấn Đông Phú, Hương An, Quế Long, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Xuân 2, Quế An, Quế Minh, Quế Phú, Quế Thuận đã báo cáo kết quả thực hiện (*gửi kèm báo cáo của UBND các xã, thị trấn*).

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2), UBND huyện báo cáo để HĐND huyện xem xét./-

### **Nơi nhận:**

- TT.HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu VT-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**